

Vĩnh Phúc

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ “MỤC TIÊU KÉP”

NHU QUỲNH

Năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19. Xác định rõ những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã sớm ban hành các nghị quyết, chương trình hành động cùng những cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Khơi thông điểm nghẽn, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Khơi thông điểm nghẽn, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các khâu đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mà trọng tâm là bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân, lấy nhân dân làm trung tâm của thành quả phát triển kinh tế - xã hội là quan điểm xuyên suốt mà BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quyết liệt chỉ đạo trong thời gian qua. Cùng với sự đồng thuận cao, sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành, địa phương, sự hưởng ứng tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng các chương trình, đề án cụ thể, khơi thông các điểm nghẽn, khai thác nguồn lực đầu tư. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt, chủ

động thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép”, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các ngành, lĩnh vực để khắc phục tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sát thực tế. UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành chương trình hành động với 6 nhóm trọng tâm chỉ đạo điều hành, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành thực hiện 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 182 nhóm nhiệm vụ cụ thể. Tỉnh đã phê duyệt 30 đề án tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, thực hiện hiệu quả, linh hoạt các chỉ đạo của Trung

ương về phòng, chống dịch và các quy định về bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến rất phức tạp. Cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao (99,41%), là kỳ bầu cử có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ gần đây.

BTV Tỉnh ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện. Định kỳ hằng tháng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở duy trì và thực hiện tốt Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến phản ánh để chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở, tránh để hình thành “điểm nóng”.

Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Đầu tháng 5-2021, dịch COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân, lấy nhân dân làm trung tâm của thành quả phát triển kinh tế - xã hội. Với kinh nghiệm trong cuộc chiến chống COVID-19 năm 2020, Vĩnh Phúc bước vào cuộc chiến chống dịch mới với thể chủ động và tinh thần quyết liệt, với chiến lược “Quyết tâm bao vây, khoanh vùng, đón đầu, đánh chặn”, đồng thời kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể lây lan trong cộng đồng, vào các nhà máy, khu công nghiệp, có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi sản

xuất - kinh doanh, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, cùng với tình hình thực tiễn tại địa phương, Vĩnh Phúc đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; vận động nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, thống nhất, chung tay phòng, chống dịch... Chỉ đạo sát sao các huyện, thành phố kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, thiết lập vùng cách ly y tế khu vực có F0; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho toàn bộ công nhân; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp.

Vĩnh Phúc chỉ đạo phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật chất, các điều kiện phòng, chống dịch. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hỗ trợ, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch để ổn định sản xuất - kinh doanh cho doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Chuyển trạng thái phòng ngự sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công với tấn công là chính. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch. Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác nhưng cũng không lo lắng, mất bình tĩnh trước những diễn biến của dịch bệnh. Tỉnh đưa ra yêu cầu, đòi hỏi rất cao về ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân. Bất kỳ tổ chức, cá nhân hay địa phương, đơn vị nào có thái độ chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh đều bị xử lý kịp thời, nghiêm khắc.

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Cùng đó, UBND tỉnh đã có những cơ chế, chính sách để công tác phòng, chống dịch hiệu quả: Đã trình HĐND tỉnh ban hành 3 Nghị quyết hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 (hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch, hỗ trợ tiêm vắc-xin phòng dịch, quy định mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2). Đồng thời tăng cường chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong sản xuất - kinh doanh, hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp dừng sản xuất, công nhân mất việc làm, tháo gỡ khó khăn trong việc cho chuyên gia, cán bộ quản lý và người lao động được ở lại tỉnh...

Tăng trưởng kinh tế đứng thứ ba cả nước

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 rất ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 19.139 tỷ đồng, đạt 62,3% dự toán và bằng 133% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 20.770 tỷ đồng, tăng 21,98% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 26.600 tỷ đồng, tăng 17,31% so với thời điểm này năm 2020. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực do đã phục hồi năng lực sản xuất nên có mức tăng cao như linh kiện điện tử, ô tô, xe máy... Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định.

Đến 30-6-2021, tỉnh có 12 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 8 khu đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 12.760 tỷ đồng và 117,42 triệu USD; có 620 doanh nghiệp được thành lập mới và 219 doanh nghiệp sau thời gian tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020... Đặc biệt, mức tăng trưởng kinh tế 2 con

số nửa đầu năm 2021 đã đưa Vĩnh Phúc trở thành địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng, cao thứ 3 toàn quốc và cũng là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất của tỉnh trong 10 năm gần đây.

Có được kết quả trên là do ngay đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, nhất là việc thực hiện khâu đột phá thứ nhất về tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực; việc chi tiết hóa các nhiệm vụ thực hiện, phê duyệt các đề án tháo gỡ điểm nghẽn, các nhiệm vụ, giải pháp mà các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện ngay, bước đầu đã giúp các cấp, các ngành nhận thức rõ các nhiệm vụ cấp bách, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh phòng, chống dịch, lãnh đạo tỉnh thường xuyên đối thoại, trao đổi với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhất là các chủ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì sản xuất, hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp dừng sản xuất, công nhân mất việc làm. Vì thế hầu hết các doanh nghiệp đều ổn định được sản xuất, một số doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng hơn, bù đắp cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng dịch bệnh của các tỉnh, thành phố khác.

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước cũng như các tỉnh lân cận vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đối với Vĩnh Phúc là rất cao, việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2021 dự báo sẽ nhiều khó khăn, vì vậy tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, bảo đảm

(Xem tiếp trang 60)